

“ ใจ ถึง ใจ ”

จุฬาลักษณ์ วิจารณ์กรกิจ¹

ปี 2539 เป็นปีที่น่าทึ่งมากกรุงเทพฯครั้งใหญ่ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจนล้นตลิ่ง ทำให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเดินทางด้วยความยากลำบาก

บ้านของดิฉันซึ่งอยู่แถวพระราม 7 ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยน้ำจะขึ้นสูงจนท่วมบ้านวันละ 2 รอบ และตอนพลบค่ำทางเข้าบ้านน้ำจะท่วมสูงถึงคันทนา ทำให้ดิฉันกังวลใจและเป็นห่วงครอบครัวมาก เพราะในช่วงเวลาดังกล่าว ดิฉันฝากลูกคนโตอายุเพียง 1 ขวบ 4 เดือนไว้กับคุณยายอายุ 80 ปี ทำให้ต้องแบกความไม่สบายและความกังวลใจมาทำงานด้วยทุกวัน

ในวันที่ 10 ตุลาคมปีนั้น ดิฉันมีกำหนดคลอดบุตรคนที่สอง และต้องนอนที่โรงพยาบาลต่ออีก 5 วัน แต่ดิฉันต้องการกลับบ้านมาก เพราะไม่สบายใจที่ปล่อยลูกให้อยู่กับคุณยายเพียง 2 คน ช่วงนั้นสามีก็มีงานสำคัญจึงต้องกลับบ้านดึกทุกวัน ประกอบกับน้ำท่วมถนนทางเข้าบ้าน ทำให้เขาไม่สามารถขับรถเข้าบ้านได้ ต้องจอดไว้ที่ถนนใหญ่ แล้วเดินเข้าบ้านด้วยสะพานไม้ที่หน่วยงานราชการทำไว้ให้ แม้จะกังวลอย่างไรแต่ดิฉันก็ต้องรอให้ถึงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อให้สามีของดิฉันมารับได้

แต่ดิฉันไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันหยุด ก็มีเพื่อนรุ่นพี่จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาเยี่ยม ดิฉันจึงเล่าความกังวลนี้ให้เขาฟัง พี่คนนั้นจึงอาสาไปส่งดิฉันที่บ้าน โดยเราต้องเดินทางไปให้ถึงก่อนน้ำจะท่วมถนนจนรถวิ่งเข้าไปไม่ได้

เมื่อพี่เขาประชุมเสร็จและมารับดิฉันในตอนเย็น พวกเรารีบออกจากโรงพยาบาล

¹ Senior Nurse Staffing Coordinator ฝ่ายการพยาบาล, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ทันที เมื่อถึงปากซอยทางเข้าบ้าน ปรากฏว่าน้ำเริ่มท่วมถนนแล้วและจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ คิฉฉฉคิดว่าคงไม่มีใครเสี่ยงขับรถเข้าไปแน่ แต่พี่เขาก็ใจกล้ามาก ขับรถลุยน้ำเข้าไปจนถึงบ้านของคิฉฉฉ เราถึงบ้านด้วยความปลอดภัย แล้วก็รีบช่วยกันขนของลงจากรถก่อนขึ้นรถกลับพี่เขายังเดินมาหอมแก้มลูกสาวของคิฉฉฉด้วย 1 ที จากนั้นก็ขับรถกลับออกทางเดิมที่น้ำกำลังสูงขึ้น ในที่สุดก็สามารถขับรถออกจากซอยได้จนสำเร็จ แม้จะมีน้ำเข้ารถบ้างก็ตาม

คิฉฉฉประทับใจกับน้ำใจและการช่วยเหลือของพี่ท่านนี้มาก ปัจจุบันแม่เขาจะเป็นผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แล้ว แต่ยังคงเป็นบุคคลหนึ่งที่คงความมีน้ำใจ เสียสละ และความเอื้ออาทร ให้เห็นอยู่เสมอ ทำให้คิฉฉฉให้ความเคารพรักพี่ท่านนี้ด้วยใจจริง